



# GULF ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน

## ■ ตุนเงินสด 3 หมื่นล้านบาท. ■ รอจังหวะลงทุนตปท.

นิวส์ คอนเน็คท์ – GULF ผู้ถือหุ้นอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุน 1.06 ล้านหุ้น คาดได้รับเงินสด 3 หมื่นล้านบาท เสริมแกร่งฐานการเงิน พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการในมือที่มีอีกราว 7, 976 เมกะวัตต์ รวมถึงมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนใหม่ๆ ในต่างประเทศ ขณะที่รายได้รวมปี 63 มั่นใจเติบโต 15%

นายสารวัตร รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุนจำนวน 1,066.65 ล้านหุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ราว 30,00 ล้านบาท โดยบริษัทจะใช้รองรับการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ และโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับฐานการเงินของบริษัทขึ้นอีก 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับแผนการลงทุนได้ในช่วง 5 ปีข้างหน้า



สารวัตร รัตนาวะดี

โดยบริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศ สหรัฐฯ อังกฤษ ลาว และเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสนใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในส่วนของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ท่าเรือมาตาปุต เฟส 3 การลงทุนในโครงการติดตั้งระบบบริการ

จัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (O&M) โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. ขณะที่เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนบางส่วน จะมีการนำไปชำระคืนหนี้

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตที่มีอยู่ในมือ 14,385 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 6,409 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 7,976 เมกะวัตต์ โดยในจำนวนนี้คาดว่าจะทยอย COD ตั้งแต่ปี 64-70 ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 63 มั่นใจว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15% จากปี 62 ที่มีรายได้ 34,552 ล้านบาท รวมทั้งตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 50% จากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเยอรมนีเข้ามาเต็มปี และการ COD โรงไฟฟ้า IPP GSRC จ.ชลบุรียูนิตแรก ในปี 64 และยูนิต 2 ในปี 65 โดยมีกำลังผลิตรวม 2,500 เมกะวัตต์



**พัฒนาบริการทางการเงิน...** นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไปรษณีย์ไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยธนาคารได้แต่งตั้งไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงบริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมกันพัฒนารูปแบบและต่อยอด เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการที่สะดวกสบาย



วิริยะประกันภัย  
THE VIRIYAH INSURANCE

ความมั่นคง คือ ใจเรา



COUNTRY GROUP  
SECURITIES



บริษัท เอ็มส เทค เอ็นโวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED



# KTBLุยเพิ่มช่องทางธุรกรรมการเงิน

นิวส์ คอนเน็คท์ – KTB ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย พัฒนาบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ พร้อมแต่งตั้งเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ หวังเพิ่มช่องทางการให้บริการการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 แห่งทั่วประเทศ วางแผนต่อยอดการให้บริการทางการเงินใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคต

**น**ายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการต่างๆ โดยธนาคารได้แต่งตั้งไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกับสาขาของธนาคาร 1,014 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัติอีกกว่า 10,000 จุด ทำให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น ทั้งนี้ในช่วงไตรมาส 1/63 ที่ผ่านมาได้ให้บริการฝากเงินสด โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชี ตั้งแต่



1บาท-50,000บาทต่อรายการสูงสุด 100,000บาทต่อวันต่อบัญชี ซึ่งมียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 3,600 ล้านบาท และบริการรับชำระค่าปรับจากราคาใบสั่ง หรือใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 114 ล้านบาท นอกจากนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันศึกษาพัฒนารูปแบบและต่อยอดเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ

โดยในอนาคตจะมีการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการถอนเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR Code ได้ทุกธนาคาร เติมน้ำมันบัตร M-Pass ติดตั้งเครื่อง “e-KYC” เทคโนโลยีการระบุตัวตน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการเงิน โครงการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้บริการรับชำระภาษีจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งรายการทรัพย์สิน ใบแจ้งภาษีและใบแจ้งเตือนให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบรับชำระเงินในเว็บไซต์ Thailandpostmart และแอปพลิเคชัน Wallet@Post ให้เชื่อมโยงกับ Krungthai NEXT รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและลูกค้าของไปรษณีย์ไทย เช่น การขอเอกสารรับรองเงินเดือน เป็นต้น

# FTEร่วมวงชิงงานใหม่1.2พันล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - FTE มั่นใจรายได้รวมปี 63 อยู่ที่ระดับ 1,095 ล้านบาท เติบโต 5% จากปีก่อน หลังยังคงทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่ราว 450 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ารับงานใหม่เข้ามาต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างรอเข้าประมูลงานหลายโครงการคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาท หวังได้ส่วนแบ่ง 30%

**น**ายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้ของบริษัทในปี 63 มั่นใจว่าจะทำได้ 1,095 ล้านบาท เติบโต 5% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,038 ล้านบาท ซึ่งมาจากการรับรู้งานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ราว 450 ล้านบาท แบ่งเป็นงานจัดจำหน่าย 100 ล้านบาท งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง 360 ล้านบาท รวมถึงยังมีคำสั่งซื้อที่อยู่ในแผนอีกจำนวนหนึ่ง



นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมเข้าเซ็นสัญญา รับงานติดตั้งอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3/63 เป็นต้นไป รวมทั้งยังมีงานประมูลใหม่ของหลายหน่วยงานที่คาดว่าจะทยอยออกมาจำนวนมาก

ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีมูลค่างานรวมกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทหวังเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับงานคิดเป็นสัดส่วน 30% หรือ 350-360 ล้านบาทของมูลค่างานทั้งหมด

สำหรับแผนการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศนั้น บริษัทได้ชะลอแผนดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากความต้องการสินค้าในประเทศยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งมาตรฐานและกฎหมายของตัวสินค้าในตลาดต่างประเทศมีความแตกต่างจากในประเทศค่อนข้างมาก ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 บริษัทมีรายได้ 217.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14.56 ล้านบาท พร้อมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 ส.ค. 63 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 ก.ย. 63



**วิโรจน์ เจริญตรา**

**PREB นับถอยหลัง “คิกออฟ”**

ช่วงนี้ได้เห็น “วิโรจน์ เจริญตรา” บิ๊กบอส บมจ.พีริบิลท์ (PREB) เดินสายร่วมเฟรมถ่ายภาพในฐานะผู้รับเหมางานก่อสร้างหลักกับบริษัทพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่บ่อยๆ มีทั้งที่เป็นคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ หรือแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต..

งานนี้อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกเป็นนัยๆ ว่า กระแสการกลับมาของค่ายอสังหาฯ เริ่มทยอยฟื้นตัวให้เห็นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ PREB เองแล้ว “เฮียวิโรจน์” บอกว่า..โครงการประกาศลงเสาเอกเมื่อไหร่ก็พร้อมคิกออฟลุยเต็มที่ไปเลยจ้าว่า



**วรุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์**

**SSP วินด์ฟาร์มเวียดนามฉลุย!**

ตอนนี้ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามแบบเต็มสปีด ล่าสุดลงนามสัญญาจ้าง ออกแบบวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว เรียกได้ว่า ไปต่อได้ฉลุย แถม มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) ภายในเดือนตุลาคม ปี 2564 โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ขนาด 48 เมกะวัตต์

งานนี้ต้องกด Like รัวๆ ให้กับบิ๊กบอสอย่าง “วรุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์” ที่สรรหาโครงการดีๆ เข้าพอร์ตสม่ำเสมอ ช่วยสนับสนุนผลงานให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง เห็นกันอย่างนี้แล้ว ใครยังไม่มึน SSP ติดมือไว้อย่ารอช้า รีบคว้ามาให้ไว แล้วจะหาว่าไม่บอกกันก่อนนะคร้าบบ

**ภาพข่าว**



**เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020”**

ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ MTL รับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020” ในงาน “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน 9 ประเทศ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MTL ร่วมแสดงความยินดี

**APM ให้ความรู้ยกระดับการบริหาร SMEs**

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไปรแมนเนจเม้นท์ จำกัด บรรยายหัวข้อสัมมนา Spring Up Lampang ยกระดับการบริหาร SMEs และทางเลือกแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้แก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำปาง โดยมี นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

